

การสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรม 2565 สำหรับนักเรียนเพื่อร่วมชาติระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ

โบรชัวร์ประกอบการรับสมัคร

(สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์

ฟิลิปปินส์ และกัมพูชาเท่านั้น)

หัวข้อที่หนึ่ง เนื้อหาสำคัญ: อ้างอิงตามหนังสือ Qiao-Sheng-Jiu-Zi เลขที่ 1110500310 ลงวันที่ 1 ดวงจันทร์ 25 พ.ศ. 2565
ซึ่งออกโดย OCAC

หัวข้อที่สอง: คุณสมบัติต่างๆ

I. คุณสมบัติพื้นฐาน:

(I) ผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่ต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาต่อเนื่อง 6 ปี ขึ้นไปในอดีตและได้รับหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรหรือระยะยาวจากหน่วยงานรับรองในต่างประเทศ ผู้ที่พำนักในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี หมายถึง ระยะเวลา 6 ปี คำนวณย้อนหลังจากกำหนดส่งใบสมัคร อ้างอิงวันที่พื้นฐานตามโบรชัวร์ประกอบการรับสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดจำกัดระยะเวลาพำนักต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายใต้เงื่อนไขการลงนามยินยอมเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้โดยยึดตามกำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2565 OCAC จะดำเนินการตรวจสอบระยะเวลาที่ผู้สมัครพำนักอยู่ต่างประเทศต่อไป อนึ่ง สถานศึกษาอาจถูกเพิกถอน หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับระยะเวลาที่พำนักต่อเนื่อง

หมายเหตุ 1: ระยะเวลา 6 ปี คำนวณย้อนหลังจากกำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 (16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2565)

หมายเหตุ 2: คำว่า "ต่างประเทศ" หมายถึง ประเทศหรือภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮองกง และมาเก๊า "การพำนักต่อเนื่อง" หมายถึง ปีปฏิทิน (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) ซึ่งนักเรียนจากต่างประเทศไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่ใดวันมากกว่า 120 วัน ภายในระยะเวลา 6 ปีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากปีที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดระยะเวลานั้นไม่ครบปีปฏิทินโดยสมบูรณ์ (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) ระยะเวลาพักอาศัยอยู่ที่ใดวันในปีที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดต้องไม่เกิน 120 วัน

หมายเหตุ 3: ระยะเวลาที่ผู้สมัครพักอาศัยอยู่ที่ใดวันนั้นไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ และไม่นำมานับรวมเพื่อคำนวณระยะเวลาพักอาศัยอยู่ที่ใดวันในปีหนึ่ง ๆ เป็นการเฉพาะ สำหรับเพื่อนร่วมชาติ นักเรียนจากต่างประเทศ (หมายความว่า ระยะเวลาพำนักที่ต่างประเทศต้องได้รับการคำนวณล่วงหน้า) เอกสารต่างๆ ต้องได้รับการนำเสนอพร้อมใบสมัคร เพื่อดำเนินการทบทวนเอกสารต่อไป

1. เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคนิคสำหรับเยาวชนในต่างประเทศ ที่จัดขึ้นโดย OCAC หรือโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานกลางที่มีอำนาจบริหารจัดการการศึกษา
2. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย OCAC หรือ หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับการรับรองจาก OCAC หรือ เข้าร่วมหลักสูตรภาษาจีนที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาภาษาจีนซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการรับสมัครนักเรียนจากต่างประเทศ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมหรือหลักสูตรดังกล่าวใช้ระยะเวลารวมน้อยกว่า 2 ปี
3. พักอาศัยอยู่ที่ใดวันในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลารวมน้อยกว่า 2 ปี
4. พักอาศัยอยู่ที่ใดวันเพื่อฝึกงานเป็นระยะเวลารวมน้อยกว่า 2 ปี โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกลางที่มีอำนาจตามที่ได้รับมอบหมาย
5. เดินทางกลับประเทศเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อจนเข้ารับราชการทหาร
6. พักอาศัยอยู่ที่ใดวันเพราะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศที่พำนักของตนได้ สาเหตุจากภัยสงครามหรือภัยธรรมชาติบางประการ รวมถึงการระบาดใหญ่ของโรคติดต่อต่างๆ
7. พักอาศัยอยู่ที่ใดวันเพราะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศที่พำนักของตนได้ สาเหตุจากเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ 4: เอกสารหลักฐานการได้รับหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรหรือระยะยาว อาจรวมถึงหลักฐานการเป็นพลเมือง หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศที่พำนักของผู้สมัคร หรือผู้ถือหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐจีนที่บันทึกสถานะเพื่อนร่วมชาติ อย่างเป็นทางการ

(II) ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด และจดบันทึกเป็นภาษาจีน

(III) ต้องเป็นคนที่มัจริยธรรม

(IV) ต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยเรื้อรัง

(V) ผู้สมัครต้องมีผู้ปกครองพักอาศัยอยู่ที่ใดวัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ญาติที่สามารถเป็นตัวแทนบิดามารดาและใช้สิทธิการเป็นผู้ปกครองได้)

(VI) ผู้ที่จดทะเบียนครอบครัวในใดวันแต่เดิมและถือหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐจีนที่ไม่ได้ประทับตรา "ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหาร"

(VII) ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนภาษาจีนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศเมียนมาร์และภาคเหนือของ

ประเทศไทยซึ่งประสงค์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องดำเนินการทดสอบทางวิชาการในท้องถิ่น (การทดสอบความถนัดทางวิชาการ) ทั้งนี้ผลการทดสอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลงทะเบียยน

- II. คุณสมบัติการเข้าศึกษา: นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพื่อนร่วมชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าในประเทศที่เขา/เธอพำนัก (หมายรวมถึง) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับเทียบเท่าและมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน มีคุณสมบัติสมัครเข้าศึกษาใน โครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรมสำหรับเพื่อนร่วมชาติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ ในฐานะนักเรียนชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ในบรรดาผู้สมัครทั้งหมด ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 22 ปีจะได้รับเข้าศึกษาเป็นลำดับแรก [เช่น เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2543 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549]

หมายเหตุ 1: เวลาและวิชาที่ทดสอบทางวิชาการในประเทศเมียนมาร์และภาคเหนือของประเทศไทย (ดำเนินการโดยโรงเรียนซึ่งได้รับมอบหมายโดย OCAC):

วันที่ทดสอบ: ปลายเดือนเมษายน 2565

วิชาที่ทดสอบ: ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์; หากเกรตวิชาใดๆ เป็น 0 ผลการสมัครจะไม่ได้รับการอนุมัติ [เกรตวิชาภาษาจีนสามารถทดแทนได้ด้วยผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (TOCFL) ของคณะกรรมการส่งเสริมการทดสอบภาษาจีนแห่งชาติ ทั้งนี้เกรตจะได้รับการถ่วงน้ำหนัก 1.25 เท่า, สูงสุดที่ 100 คะแนน]

หมายเหตุ 2: วุฒิการศึกษาของโรงเรียนต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย โดยหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศหรือ OCAC ส่วนวุฒิการศึกษาของโรงเรียนสองกงหรือมาเก๊า ต้องได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรที่สภการบริหารก่อตั้งหรือได้รับมอบหมายจากสภการบริหารในสองกงหรือมาเก๊า รวมถึงองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากสภผู้บริหาร ในขณะที่วุฒิการศึกษาของโรงเรียนในจีน (รวมถึงโรงเรียนต่างประเทศซึ่งมีที่ตั้งหรือสาขาในจีน) ต้องได้รับการรับรองจากโนตารี พับลิก ในจีนและตรวจสอบโดยองค์กรที่สภการบริหารก่อตั้งหรือได้รับมอบหมายจากสภการบริหาร รวมถึงองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากสภผู้บริหาร อนึ่ง วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนไต้หวันในต่างประเทศและโรงเรียนไต้หวันในจีน ไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองหรือการตรวจสอบใดๆ เพราะถือเป็นวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันกับโรงเรียนในไต้หวัน หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาชั่วคราวซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยจะได้รับการยอมรับ ภายหลังการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ หรือ การลงนามโดยหน่วยงานรับรองดังระบุในรายการตรวจสอบ

หมายเหตุ 3: ผู้ที่ถือวุฒิการศึกษาของโรงเรียนในจีน สองกง หรือมาเก๊า จะไม่ได้รับการพิจารณาว่า พำนักอยู่ที่ต่างประเทศระหว่างระยะเวลาที่ศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาก่อนหน้านี้

หมายเหตุ 4: เนื่องด้วยผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ ชาวไต้หวันจะได้รับการยกเว้นให้คำนวณระยะเวลาพักอาศัยอยู่ที่ไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2565 กฎข้อนี้ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ อ้างอิงตามสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดใหญ่ จากนั้นจึงประกาศบนเว็บไซต์ของ OCAC ต่อไป

หัวข้อที่สาม ระยะเวลาประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนภายในประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์: ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

หัวข้อที่สี่ คำแนะนำการรับสมัคร

I. ระยะเวลารับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึง 15 มีนาคม พ.ศ.2565

II. สถานที่รับสมัคร

(I) หน่วยงานรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย โดยหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศหรือ OCAC นักเรียนต้องยื่นคำร้องเพื่อขอคำรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวในประเทศที่พำนักของตน กล่าวคือ ไมออนุญาตให้ยื่นคำร้องข้ามเขตอำนาจศาล (สำหรับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และกัมพูชา หน่วยงานรับรองตามที่ได้รับมอบหมายโดย OCAC อาจอนุมัติผลการรับสมัคร จากนั้นจึงดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยัง OCAC ผ่านหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศต่อไป)

- (II) หน่วยงานรับรอง (หน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ) ต้องรวบรวมใบสมัครและดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ไปยัง กรมกิจการนักเรียนเพื่อร่วมชาติจากต่างประเทศแห่ง OCAC ที่ 3F, เลขที่ 5, ถนนซูโจว, ไทเปซีดี, ไต้หวัน ทั้งนี้ ส่วนหน่วยงานรับรองนอกภาครัฐในต่างประเทศ ต้องรวบรวมใบสมัครและดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ไปยัง หน่วยงานรัฐบาลไต้หวันท้องถิ่น เพื่อดำเนินการทบทวนเอกสารทันที จากนั้นใบสมัครจะได้รับการส่งผ่านไปยัง OCAC ภายหลังกดำเนินการทบทวนเอกสารเสร็จสิ้น ผู้ที่ส่งใบสมัครล่าช้า จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเอกสารทางทะเล จะไม่ได้รับอนุมัติผลการรับสมัครและไม่สามารถขอขยายระยะเวลาส่งใบสมัครได้

III. การส่งแบบฟอร์ม:

- (I) ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่างๆ ตามรายการตรวจสอบข้อมูล (อ้างอิงตามภาคผนวก I: โปรดวางแบบฟอร์มนี้ที่หน้าแรกของใบสมัคร ทั้งนี้แบบฟอร์มที่เหลือควรได้รับการเย็บตามลำดับหมายเลขหน้าบนแบบฟอร์ม)
- (II) ใบสมัครที่ส่งต้องแนบรูปถ่ายให้เรียบร้อย หน่วยงานรับรองควรเก็บสำเนาเอกสารไว้ (อ้างอิงตามภาคผนวก II)
- (III) หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวผู้พักอาศัย หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง) หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐจีนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว อนึ่ง เอกสารสำเนาต่างๆ ต้องได้รับการรับรองและลงนามจากหน่วยงานรับรองอย่างถูกต้อง เอกสารต้นฉบับต้องได้รับการนำส่งไปยัง โรงเรียนเมื่อเดินทางมาถึง (ผู้สมัครจากภาคเหนือของประเทศไทยต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านเดิม หรือ เอกสารต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนคลว่าเป็นชาวจีนจริง โดยจัดเตรียมสำเนาเอกสารดังกล่าว จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้หน่วยงานรับรองจะเก็บสำเนาไว้ 1 ชุด)
- (IV) ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่ได้รับการตอบรับจากโรงเรียน ควรยื่นขอวีซ่าจากสำนักงานผู้แทนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองไทย เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินหรือท่าเรือของไต้หวันอีกด้วย
- (V) เอกสารทางวิชาการ:
1. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ หรือได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับรอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนปีนี้แต่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา อาจยื่นหนังสือรับรองการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบันไปก่อน จากนั้นจึงยื่นหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาเมื่อเปิดภาคการศึกษาต่อไป หากไม่มีหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์และต้องเดินทางกลับประเทศโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำหรับประเทศกัมพูชา อาจยื่นหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาชั่วคราวซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานโศจิมินห์ซีดีไปก่อน จากนั้นจึงยื่นหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา เมื่อได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการต่อไป
 2. หลักฐานการให้เกรดใน 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศหรือหน่วยงานรับรอง ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องระบุที่ตั้งของโรงเรียน พร้อมจำนวนปีที่เข้ารับการศึกษานอกจากนี้ หน่วยงานรับรองต้องลงนามในรายการตรวจสอบอีกด้วย
 3. หากไม่มีการออกหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา อันเนื่องมาจากระบบของประเทศที่นักเรียนเพื่อนร่วมชาติพำนัก อาจยื่นหลักฐานสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีของโรงเรียนไต้หวันทดแทนได้
- (VI) คำชี้แจงต่างๆ (จำกัดเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเรื่องการพำนักต่อเนื่อง คำนวณระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดังระบุในโบรชัวร์ประกอบการรับสมัคร อ้างอิงตามภาคผนวก III)

หมายเหตุ 1: หน่วยงานยื่นได้รับสำเนาเอกสารต่างๆ ข้างต้น กรณีที่เอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นเอกสารภาษาอังกฤษ) เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาจีน ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารต้นฉบับ แต่เอกสารสำเนาต่างๆ ต้องได้รับการรับรองและลงนามจากหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศหรือหน่วยงานรับรอง ส่วนเอกสารฉบับทางการต้องยื่นที่โรงเรียนเมื่อเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตาม เอกสารสำเนาต่างๆ จะไม่ได้รับการส่งคืน

หมายเหตุ 2: เอกสารทั้งหมดข้างต้นต้องได้รับการตรวจสอบและลงนามโดยหน่วยงานรับรอง จากนั้นดำเนินการจัดส่งพร้อมกับใบสมัครทางอากาศ ส่วนเอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน รวมถึงเอกสารสำเนาที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการลงนามโดยหน่วยงานรับรอง จะได้รับการจัดการตามกฎหมายต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้จะไม่มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมทางจดหมายทั้งสิ้น

หมายเหตุ 3: แบบฟอร์มทั้งหมดข้างต้นต้องได้รับการจัดเตรียมและกรอกข้อมูลทุกรายการให้ชัดเจน ข้อมูลชื่อ สัญชาติ และวันเดือนปีเกิด ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่บุคคลต่างดาวและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ที่อยู่ภาษาอังกฤษต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แบบฟอร์มต่างๆ จะไม่ได้รับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หากข้อมูลที่ให้ไว้ไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน

- หมายเหตุ 4: การชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แก่หน่วยงานรับรอง นักเรียนอาจต้องชำระเงินสูงสุดที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระเป็นสกุลเงินท้องถิ่น หน่วยงานรับรองอาจปรับลดค่าธรรมเนียมได้ตามดุลยพินิจ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจาก OCAC ค่าธรรมเนียมข้างต้นใช้สำหรับจัดส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่สามารถใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ หากมีค่าธรรมเนียมคงเหลือ ให้หน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศนำเงินคงเหลือนั้นเข้าคลังแห่งชาติ
- หมายเหตุ 5: กรณีที่ใบสมัครไม่เพียงพอ อาจใช้ใบสมัครฉบับสำเนาหรือร้องขอเอกสารเพิ่มจากหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศหรือหน่วยงานรับรองได้

หัวข้อที่ห้า การจัดสรรสถาบันและการลงทะเบียน

- I. ภายหลังจากตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการจัดสรรสถาบันการศึกษาตามโควตาที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจบริหารจัดการการศึกษา รวมถึงผลการตรวจสอบต่างๆ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
- II. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา (หรือเข้าศึกษาผ่านการจัดสรรสถาบัน) ต้องยื่นขอวีซ่ากับหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ ด้วยหนังสืออนุญาตเข้าศึกษาซึ่งออกและจดทะเบียนโดยโรงเรียนที่ตอบรับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 10 กรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม วันลงทะเบียนจริงของสถาบันศึกษานั้นขึ้นอยู่กับปีการศึกษาที่ประกาศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนมาตรการเดินทางเข้าไต้หวัน หากนักเรียนลงทะเบียนเรียนไม่ทันเขา/เธอต้องมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายและได้รับการอนุมัติจากโรงเรียนก่อนถึงกำหนดเวลา หากนักเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาจะถือว่า นักเรียนจะเลยการปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังจากลงทะเบียนในสถาบันการศึกษา รวมถึงเข้ารับการศึกษาศึกษาและฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (ระดับชั้นก่อนอาชีวศึกษา) แล้ว นักเรียนจะไม่สามารถสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นได้
- III. ภายหลังจาก OCAC ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา นักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนโรงเรียนหรือแผนกของตนได้
- IV. ทั้งนี้คาดว่าจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาได้ภายในวันที่ พฤษภาคม โปรดตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ OCAC (<https://www.ocac.gov.tw/>) งานบริการต่างๆ สำหรับนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศและเยาวชน/โครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ/รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ
- V. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาไต้หวันเพื่อเข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยที่กำหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักเรียนต้องส่งจดหมายตอบรับเข้าศึกษาฉบับจริงคืนแก่โรงเรียนเพื่อดำเนินการยกเลิกสิทธิ์ เพื่อไม่ให้ทางโรงเรียนรักษาสีห์ดังกล่าวไว้
- VI. นักเรียนต้องแสดงหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนที่สถาบันการศึกษาสำหรับประเทศกัมพูชา อาจยื่นหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาชั่วคราวซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานโศจิมินห์ซิดีไปก่อน จากนั้นจึงยื่นหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา เมื่อได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการต่อไป
- VII. นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อเข้าศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในไต้หวัน แต่หยุดเข้ารับการศึกษากายในระยะเวลายาวไม่ถึง 2 ปี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือถูกริบสถานะนักเรียน สามารถยื่นใบสมัครอื่นเพื่อศึกษาต่อที่ไต้หวันได้ แต่อนุญาตให้ดำเนินการอีกครั้งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากสถาบันการศึกษาในไต้หวันที่นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศศึกษาอยู่พิจารณาว่า ความประพฤติหรือผลการเรียนของนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือ หากนักเรียนฝ่าฝืนกฎหรือระเบียบต่างๆ ของสถาบันการศึกษาและมีพฤติกรรมอันส่งผลร้ายแรง หรือ หากนักเรียนถูกตัดสินให้จำคุกด้วยความผิดทางอาญา นักเรียนต้องหยุดเข้ารับการศึกษาทันที เนื่องจากถูกริบสถานะนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว ตามข้อกำหนดของระเบียบว่าด้วยการให้รางวัลและการลงทะเบียนนักเรียน อนึ่ง นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาต่อที่ไต้หวันอีกต่อไป
- VIII. หากนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนที่สถาบันการศึกษา หรือลงทะเบียน หรือถอนการลงทะเบียน ภายหลังจากเดินทางถึงไต้หวัน เขา/เธอต้องเดินทางกลับประเทศโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และไม่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ที่ไต้หวัน
- IX. นักเรียนจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพขณะเข้ารับการศึกษ แต่การฝึกงานที่โรงงานต่างๆ จะได้รับเงินสนับสนุน การฝึกงานจะกระทำเป็นเวลา 3 ปี (6 ภาคการศึกษา ไม่มีวันหยุดภาคฤดูร้อนหรือฤดูหนาว)

หัวข้อที่หก ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยประมาณ (ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อไปนี้ถือเป็นค่าประมาณเบื้องต้นในสกุลเงิน ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น)

- I. เงินสมทบค่าเล่าเรียน: เนื่องจากความพยายามสนับสนุนให้นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศเดินทางกลับไต้หวันเพื่อเข้ารับการศึกษาใน โครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ ในส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะได้รับเงินสมทบค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณประจำปีของ OCAC ซึ่งจะประกาศแยกต่อไป)
- II. ค่าครองชีพ: ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือนสำหรับอาหารและที่พักในช่วงเปิดภาคการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หากพักอาศัยอยู่ในเขตมหานครไทเป และ 9,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หากพักอาศัยอยู่นอกเขต สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับที่พัก โปรดอ้างอิงหัวข้อที่แปด โรงเรียนและแผนกต่างๆ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ ค่าครองชีพตลอดระยะเวลาฝึกงานของโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยโรงงานที่ฝึกงาน อย่างไรก็ตาม นักเรียนชั้นปีที่ 1 ต้องมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในภาคการศึกษาแรกหรือเดินทางกลับบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ชีวิตในโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพ
- III. ค่าธรรมเนียมโรงเรียน:
 - (I) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด รวมถึงการเรียกเก็บ/ชำระเงินในนามของผู้อื่น: ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด และค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ/ชำระเงินในนามของผู้อื่น ต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้นก่อนปีการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด สำหรับระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดเยี่ยมชมระบบดึงข้อมูลกฎและระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ <http://edu.law.moe.gov.tw>
 - (II) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: เป็นไปตามกฎของแต่ละโรงเรียน
 - (III) เงินสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษา:
 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน: โปรดอ้างอิงข้อกำหนด ดังระบุไว้ในวรรค 1 มาตรา 56 ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ มาตรา 4 ของระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องสิทธิเข้าศึกษาและวิธีการรับสมัคร สำหรับระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดเยี่ยมชมระบบดึงข้อมูลกฎและระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ <http://edu.law.moe.gov.tw>
 2. เงินอุดหนุนอื่นๆ: โปรดอ้างอิงระเบียบเกี่ยวกับเงินสมทบค่าธรรมเนียมโรงเรียนประเภทอื่นๆ โปรดเยี่ยมชมเครือข่ายสนับสนุนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ <https://www.edu.tw/helpdreams>
 - (IV) โปรดดูหัวข้อที่แปด โรงเรียนและแผนกต่างๆ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ
- IV. นักเรียนต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองและไม่สามารถขอรับเงินสมทบได้ ค่าครองชีพที่ผู้ปกครองของนักเรียนจัดให้นั้นควรนำส่งไปยังโรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษา โรงเรียนจะดำเนินการฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ในนามของนักเรียนเป็นรายเดือนต่อไป
- V. นักเรียนจากต่างประเทศทุกคนที่เดินทางเข้าไต้หวัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของรัฐบาลไต้หวัน และชำระเงินค่าสถานที่กักกันของตน ส่วนเงินสมทบที่รัฐบาลจัดให้ขึ้นอยู่กับประกาศจากหน่วยงานที่มีอำนาจ
- VI. อ้างอิงตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพแห่งชาติ นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศผู้มีหลักฐานหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ต้องเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ หากเขา/เธอพักอาศัยอยู่ที่ไต้หวันเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน หรือ เดินทางออกจากไต้หวัน 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 30 วัน โดยมีระยะเวลาพักอาศัยอยู่ที่ไต้หวันตามจริงเป็นระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังจากจำนวนวันที่เขา/เธอเดินทางออกจากไต้หวัน ส่วนมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติจะขึ้นอยู่กับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศที่ด้อยโอกาสทางการเงิน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติได้ผ่านโรงเรียนที่เข้าศึกษา โดยจัดเตรียมเอกสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษซึ่งออกโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ (ไม่ใช่บุคคลธรรมดา) เช่น หน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศหรือหน่วยงานรับรอง ตลอดจนโรงเรียนหรือกลุ่มเพื่อนร่วมชาติในต่างประเทศก่อนเดินทางมาที่ไต้หวัน เพื่อพิสูจน์ว่านักเรียนเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการเงินจริง ภายหลังจากการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจริง OCAC จะมอบความช่วยเหลือโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติของนักเรียน ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติหลังจากเดินทางถึงไต้หวัน นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศต้องได้รับความครอบคลุมจากประกันสุขภาพตามระเบียบว่าด้วยการประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันดังกล่าวจะรับผิดชอบโดยนักเรียน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะรับผิดชอบโดย OCAC

หัวข้อที่เจ็ด เรื่องอื่นๆ

I. นักเรียนผู้เดินทางมาที่ไต้หวันเพื่อเข้ารับการศึกษาดังต่อไปนี้:

- (I) ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอเดินทางเข้าไต้หวัน ณ หน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ ดังนี้: (1) แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน (ไปที่ <https://www.boca.gov.tw> คลิก วีซ่า/ใบสมัครออนไลน์/ใบสมัครวีซ่าทั่วไป โปรดกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในช่องต่างๆ ตามลำดับ จากนั้นดาวน์โหลด พิมพ์เอกสาร และลงนามให้เรียบร้อย) (2) หนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน) (3) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไข่พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (4) หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา (5) ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ("ใบรับรองสุขภาพเพื่อยื่นคำร้องขอพำนัก" หนึ่ง ข้อมูลต่างๆ พร้อมให้บริการนักเรียนบนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ที่ <http://www.cdc.gov.tw> คลิก การเดินทางและสุขภาพระหว่างประเทศ/การจัดการสุขภาพชาวต่างชาติ/การตรวจสุขภาพนักเรียนต่างชาติ) ซึ่งออกให้ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดย โรงพยาบาลคุณภาพในต่างประเทศ (โปรดติดต่อหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ) ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการหรือหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ ณ ถิ่นที่อยู่ของนักเรียน (6) ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแนบ "หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง" และสำเนาทะเบียนบ้าน (ออกให้ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา) และ (7) เอกสารอื่น ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ ภายใน 15 วันหลังจากเดินทางถึงไต้หวัน นักเรียนต้องยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ณ สาขาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ (ต่อไปนี้เรียกว่า "NIA") แห่งกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้หากถิ่นที่อยู่ของนักเรียนไม่มีโรงพยาบาลต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการตั้งอยู่ โปรดติดต่อหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ และยื่นขอวีซ่าตามระเบียบการขอวีซ่าท้องถิ่นต่อไป
 - (II) ผู้สมัครชาวไต้หวันที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ณ ถิ่นที่อยู่ของตน ดังนี้ (1) ใบสมัคร (รูปถ่ายต้องมีขนาดเท่ากับรูปถ่ายบนบัตรประจำตัวประชาชน) (2) หลักฐานระบุถิ่นที่อยู่ (3) หนังสือเดินทางไต้หวันหรือเอกสารอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิสูจน์ตัวตนในฐานะชาวไต้หวัน (4) หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานี่ตำรวจท้องถิ่น (ยกเว้นกรณีผู้เยาว์ หรือ ถิ่นที่อยู่นั้นไม่สามารถออกหนังสือรับรองดังกล่าวได้) (5) ใบรับรองการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองสุขภาพเพื่อยื่นคำร้องขอพำนัก หนึ่ง นักเรียนสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ที่ <http://www.cdc.gov.tw> คลิก การเดินทางและสุขภาพระหว่างประเทศ/การจัดการสุขภาพชาวต่างชาติ/การตรวจสุขภาพนักเรียนต่างชาติ) ซึ่งออกให้ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดย โรงพยาบาลคุณภาพในต่างประเทศ (โปรดติดต่อหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ) ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการหรือหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ ณ ถิ่นที่อยู่ของนักเรียน (6) หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนต้องส่งเอกสารต่างๆ เหล่านี้ไปยังหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินการส่งต่อเอกสารไปยัง NIA อีกทอดหนึ่ง เมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศแล้ว หน่วยงานจะออกหนังสืออนุญาตเดินทางเข้าประเทศแบบครั้งเดียว และสำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ต่อไป ภายใน 15 วันหลังจากเดินทางถึงไต้หวัน นักเรียนต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ของตนเพื่อขอรับหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ณ สาขาของ NIA ส่วนผู้พักอาศัยที่ไต้หวันอยู่แล้ว ต้องยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่จาก NIA พร้อมเอกสารทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นและหนังสืออนุญาตเดินทางเข้าออกประเทศ
 - (III) อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน ต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนย้ายเข้าไต้หวัน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าไต้หวัน นอกจากนี้ยังต้องแสดงสำเนาหนังสือเดินทางไต้หวัน หรือตราประทับอนุญาตเข้าเมืองที่สนามบินด้วย กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่
- II. หากนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศส่งหนังสือรับรองรวมถึงเอกสารปลอมแปลงใดๆ แจ้งข้อมูลเท็จ หรือจงใจทำให้เกิดการเข้าใจผิดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง จะถูกเพิกถอนสิทธิการลงทะเบียนทันที หากนักเรียนลงทะเบียนและเริ่มเข้ารับการศึกษแล้ว การลงทะเบียนข้างต้นในฐานะ นักเรียนปัจจุบัน จะถูกยกเลิกและไม่ได้รับการรับรองใดๆ จากงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น นักเรียนต้องเดินทางกลับประเทศโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
- III. ชาย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ทหาร") ที่อายุครบ 18 ปี และอายุครบเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีที่ยังไม่ถึง 36 ปี และยังไม่เสร็จสิ้นหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ทหารทุกรายที่ถือสัญชาติไต้หวันและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ต่อการเข้ารับราชการทหาร เมื่ออายุใกล้ครบเกณฑ์ ไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือถือสัญชาติอื่นก็ตาม ทั้งยังต้องถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐจีนเมื่อเดินทางเข้าหรือออกจากไต้หวัน นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศซึ่งเดินทางเข้าไต้หวันด้วยหนังสือเดินทางต่างประเทศ จะได้รับการระบุไว้ในบันทึกเดินทางเข้าออกระหว่างพักอาศัยอยู่ที่ไต้หวัน ผู้ที่ไม่ได้เป็น ทหารเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ เมื่อเดินทางเข้าไต้หวันจะถูกระบุว่าเป็น ทหารทั่วไป แม้บุคคลดังกล่าวจะถือสองสัญชาติก็ตาม หากจำเป็นต้องเข้ารับราชการทหารตามที่กฎหมายกำหนด นักเรียนจะถูกจำกัดไม่ให้นักเรียนออกจากไต้หวันจนกว่าจะสิ้นสุดการเข้ารับราชการทหารดังกล่าว
- IV. นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศซึ่งเป็นทหารหรือจดทะเบียนบ้านที่ไต้หวัน ณ ปัจจุบัน อาจยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารระหว่างเข้ารับการศึกษ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับเพื่อการปกป้องสิทธิต่างๆ ของนักเรียน ภายหลังจากนักเรียนสำเร็จการศึกษาหรือออกจากโรงเรียนแล้ว จะไม่สามารถยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้อีกต่อไป ระเบียบการเข้ารับราชการทหารสำหรับทหารเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ มีผลบังคับใช้กับผู้เดินทางกลับมายังไต้หวันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากระหว่างที่เรียน ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา หรือภายหลังจากออกจากโรงเรียน นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศได้รับการระบุสถานะเป็น ทหารเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ เขายังอยู่ภายใต้ข้อบังคับสำหรับทหารทั่วไป นั่นคือ เขาต้องเข้ารับราชการทหารตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ารับราชการทหาร โปรดตรวจสอบที่สำนักงานเกณฑ์ทหารแห่งชาติ

- V. ทหารที่สามารถยืนยันสถานะนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือสูงกว่า และเดินทางกลับไปยังไต้หวันเพื่อเข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยในโรงเรียนระดับเดียวกันหรือต่ำกว่า ถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร อ้างอิงตามวรรค 2 มาตรา 4 ของ "ระเบียบการเกณฑ์ทหารสำหรับบุคคลต่างด้าวที่โอนสัญชาติ & ชาวจีนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ"
- VI. บิดามารดาของนักเรียนต่างชาติ ควรกำหนดให้ญาติหรือเพื่อนในไต้หวันรับหน้าที่ในฐานะผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียน หน่วยงานรัฐบาลไต้หวันในต่างประเทศและหน่วยงานรับรอง จำเป็นต้องร้องขอให้ผู้สมัครระบุชื่อผู้ปกครองในไต้หวัน ลงบนใบสมัคร เพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อลงทะเบียนเรียน ผู้ปกครองจะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนต่อไป สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลของตนเองเป็นเท็จ ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ขอขยายกำหนดเวลาออกไปได้ ทั้งนี้ภายหลังครบกำหนดเวลา สิทธิ์ของนักเรียนในสถาบันการศึกษาอาจถูกเพิกถอน นักเรียนต้องเดินทางกลับประเทศภายในวันที่กำหนดโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
- VII. ที่พักของนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศทุกคนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรม จัดขึ้นโดยโรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยโรงเรียนและโรงงานแต่ละแห่ง
- VIII. นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศไม่สามารถสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ณ โรงเรียนกวดวิชา วิทยาลัย (สถาบัน) การศึกษาต่อเนื่องใดๆ ตลอดจนการศึกษากฎหมายที่ไกลของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยแบบ 2 ปี รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่เปิดสอนในตอนเย็นหรือช่วงปิดภาคการศึกษาเท่านั้น นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศซึ่งมีสถานะ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันตามกฎหมาย ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ การลงทะเบียนของนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศในฐานะ นักเรียนปัจจุบัน ซึ่งละเมิดข้อกำหนดก่อนหน้านี้ จะถูกยกเลิก และไม่ได้รับการรับรองใดๆ จากงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น หากตรวจพบการละเมิดดังกล่าวภายหลังสำเร็จการศึกษา สถานศึกษามีสิทธิ์เพิกถอนสถานะสำเร็จการศึกษาของนักเรียนดังกล่าวข้างต้น วุฒิการศึกษาจะถูกเพิกถอนและต้องดำเนินการส่งคืนต่อไป
- IX. นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษา หรือหยุดเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือลาพักการศึกษาก่อนครบกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาต รวมถึงผู้ที่ไม่เข้ารับการศึกษาดำเนินการ จะสูญเสียสถานะนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศที่ถูกยกเลิกสถานะนักเรียน จะได้รับสถานะนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศคืน หากกลับมาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ย้ายไปศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาอื่น หรือ กลับไปศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาเดิม

- X. ทั้งนี้ระหว่างระยะเวลาที่ศึกษา หากโรงเรียนพบว่า นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษา หยุดเข้ารับการศึกษาโดยสมัครใจ หรือลาพักการศึกษา ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการอันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิชา หรือทำงานโดยผิดกฎหมาย หรือถือเอกสารปลอมแปลง นักเรียนรายดังกล่าวต้องได้รับการสอบสวนตามกฎหมายต่อไป
- XI. ภายหลังจากเดินทางมาที่ใด่วันเพื่อเข้ารับการศึกษา การให้เกรด การลาพักการเรียน หรือการย้ายโรงเรียน จะได้รับการจัดการตามระเบียบที่บังคับใช้ในขณะนั้นต่อไป นักเรียนในโครงการสามารถดำเนินการย้ายแผนกหรือโรงเรียนได้ (ไม่มีข้อจำกัดเรื่องแผนก) ภายหลังจากภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม การย้ายแผนกหรือโรงเรียนนั้นขึ้นอยู่กับโรงเรียนต่างๆ ในระบบของ โครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศ นอกจากนี้ จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนที่นักเรียนเพื่อนร่วมชาติจากต่างประเทศประสงค์จะย้ายไป ต้องไม่เกินจำนวนที่โรงเรียนกำหนดไว้แต่เดิม ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดการตาม "ระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย" วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึงมหาวิทยาลัยซึ่ง OCAC คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อทางการศึกษากับโรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ นักเรียนจึงควรลงทะเบียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีหรือมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการรับรองว่าเชื่อมต่อกับโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับสมัครเข้าศึกษาและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ อาจย้ายไปยังโครงการสหกิจศึกษาภาคอุตสาหกรรมอื่น ภายในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในระบบของโครงการได้ ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากแผนกและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอาจพิจารณาไม่รับนักเรียนมากเกินไปจนจำนวนที่ได้รับอนุมัติในคราวแรก
- XII. หากตรวจพบว่า โรงเรียนมีส่วนรู้เห็นกับคนกลางผู้ประสานงานระหว่างที่รับสมัครนักเรียน โรงเรียนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในโครงการทันที
- XIII. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ของโครงการ โปรดดูที่ภาคผนวก IV เพื่ออ้างอิงการเลือกวิชาต่อไป